

กลุ่มไทยออยล์สถานหลังร่วมโครงการ “วิ่ง เอา มันส์” เพื่อน้อง ปี 4



ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้วสำหรับ โครงการ วิ่ง เอา มันส์ เพื่อน้อง ที่กลุ่มไทยออยล์ได้จัดขึ้น ด้วยเพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงานในองค์กร จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายเพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรงและมีความสุขจากการเป็นผู้ให้ และทำประโยชน์ต่อสังคม

โครงการ วิ่ง เอา มันส์ เพื่อน้อง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 โดยปี 2561 นี้ พนักงานร่วมกันเดิน หรือวิ่ง เพื่อออกกำลังกาย เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 17 มิถุนายน และนำระยะทางที่ได้มาแลกเปลี่ยนชุดกีฬา รองเท้า รวมถึงอุปกรณ์การศึกษาอื่นๆ ให้แก่นักเรียน ในโรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ห่างไกลในเขตจังหวัดชลบุรี โรงเรียนบ้านคลองโคก ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เป็นโรงเรียนเป้าหมายที่ทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของกลุ่มไทยออยล์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมเพื่อมอบโอกาสดีๆ ให้กับเด็กนักเรียนในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านคลองโคกมีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ อาคารเรียน 2 หลังรวม 6 ห้องเรียน มีตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 108 คน ครอบคลุมส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และประกอบอาชีพรับจ้าง

อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี



จิโรมัน มีนะพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการองค์กร

นอกจากพนักงานได้ร่วมกันนำระยะทางที่วิ่งได้เปลี่ยนเป็นชุดกีฬาให้  
น้องๆ แล้ว ยังร่วมกันเป็นจิตอาสาเข้าไปเติมเต็มในส่วนที่ทางโรงเรียน  
ต้องการ ทั้งในเรื่องของการต่อเติมและปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลให้มี  
ความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน การปรับปรุงพื้นที่เกษตรกรรมตาม  
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว เพาะเห็ด  
นางฟ้า และเลี้ยงปลา เพื่อนำมาบริโภคในโครงการอาหารกลางวัน และ  
การออกแบบและประดิษฐ์รถตัดหญ้า โดยพนักงานจิตอาสาที่มีไทยลู่บ  
กะ C ที่เสียสละวันหยุดพักผ่อน พร้อมนำความรู้ความเชี่ยวชาญทาง  
ด้านวิศวกรรมมาผลิต เพื่อใช้ตัดหญ้าในสนามฟุตบอลให้เด็กนักเรียน  
ปลอดภัยจากสัตว์มีพิษ รวมถึงกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น การสอน  
ประดิษฐ์ รถพลังลมเพื่อสอนให้น้องๆ ได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พร้อม  
เกมส์สนุกๆ เพิ่ม EQ ให้กับเด็กอนุบาล

คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับ  
กิจการองค์กร กล่าวว่บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่  
แข็งแรง โครงการนี้จึงตรงกับวัตถุประสงค์คือกระตุ้นให้พนักงานได้ออก  
กำลังกาย นอกจากมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังมีจิตใจที่ดีได้ตอบแทน  
ให้กับสังคม ด้วยการเอาจำนวนระยะทางที่ได้จากการวิ่งมาแลกเป็นชุด  
กีฬา โดยบริษัทฯ ยังได้สนับสนุนงบประมาณเสริมเพิ่มอีกส่วนหนึ่งด้วย  
เพื่อทางโรงเรียนจะได้นำเงินไปพัฒนาในเรื่องของการเรียนการสอนให้มี  
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป นอกจากนี้พนักงานจิตอาสายังได้เข้า  
ร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งถือเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี  
และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพนักงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี  
คุณชุตินา เกษรมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโค

ขอขอบพระคุณผู้บริหารและพนักงานกลุ่มไทยออยล์ทุกท่านแทน  
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโค พวกเรารู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจ  
ไมตรีของทุกท่าน และตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่คัดเลือกโรงเรียนบ้านคลอง  
โคให้เป็นหนึ่งในโครงการ  
วิ่ง เอ มั่นส์ เพื่อน้อง ปี 4  
การพัฒนาโรงเรียนควบคู่ไป  
กับการพัฒนานักเรียน ถือว่า  
เป็นสิ่งสำคัญมากแต่ด้วยงบประมาณที่โรงเรียนมีอยู่อย่าง  
จำกัด ทำให้ต้องใช้ระยะเวลา  
นานในการพัฒนาให้สำเร็จ  
แต่การได้มาจากสิ่งทีทุกท่าน  
มอบให้ นั้น สามารถช่วยเติม  
เต็มให้โรงเรียนบ้านคลองโค  
เป็นโรงเรียนที่มีความสมบูรณ์



แบบมากยิ่งขึ้น นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้พื้นที่การเกษตรตามแนว  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการนำผลผลิตจากการเกษตรมาเป็น  
อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและนำไปสู่การฝึกอาชีพหารายได้ใน  
อนาคต มีอาคารเรียนอนุบาลที่สะอาดร่มรื่นปลอดภัยเหมาะกับการ  
จัดการเรียนรู้ มีรถตัดหญ้าที่นำไปใช้ประโยชน์สำหรับปรับภูมิทัศน์  
ของโรงเรียนให้สะอาดปลอดภัย และยังมีอุปกรณ์การเรียนต่างๆ  
ที่นักเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนได้ “เด็กในวันนี้หาก  
พวกเขาได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างเหมาะสมและถูกต้องพวกเขา  
จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า” พวกเราทุกคนขอขอบพระคุณ  
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองโค  
ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ขอขอบคุณ

โครงการ วิ่ง เอ มั่นส์ เพื่อน้อง ปี 4 ถือเป็นกิจกรรมจิตอาสาของ  
พนักงานกลุ่มไทยออยล์ที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัย และความ  
สุขจากการให้ ตลอดจนช่วยพัฒนาสติปัญญาของน้องๆ ให้เติบโตเป็น  
ผู้ใหญ่ที่ดี มีระเบียบวินัย รักษาสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์ และกลับ  
มาพัฒนาชุมชนของเราให้ก้าวอยู่และยั่งยืนต่อไป

